



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 22 มีนาคม 2563

เรื่อง

1. คอรัณัน: เกษตรวันนี้
2. เกษตรฯ กางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ต้น เช่นพืษ COVID-19...
3. คอรัณัน: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: 'ผลไม้ไทย'ไม่มีวันตาย
4. โควิด-19 พ่นพืษ รับแรงงานคีนถิ่น พลิกพื้นผืนดินเกษตรไทย
5. 'ผลไม้ไทย'ไม่มีวันตาย
6. สศก. เผยแผนมาตรการเยียวยาแรงงานคีนถิ่น จากผลกระทบไวรัสโควิด-19...
7. เปิดงบกกลาง'1.8หมื่นล้านบ.สู้ไวรัสโคโรนา

สื่อ

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
komchadluek.net
naewna.com
region2.prd.go.th
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าว)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25729 หน้า : 19(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563..... ● **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าทนายกะหล่ำปลีมาแจ้งว่า กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ในวันที่ 23-24 มีนาคม สศก.ขอคัดกรองและจำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเพณี โดย สศก.ได้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้แขกผู้มีเกียรติและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมแสดงความยินดีในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดี ได้ทาง www.oae.go.th โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันยับยั้งผล

กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ศึกษาแนวทางการทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินการ..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร.0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

เกษตรวันนี้
บายกะหล่ำปลี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : เกษตรฯ วางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เช่นพืช COVID-19...

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15352 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

เกษตรฯ วางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เช่นพืช COVID-19 หากส่งออกจีนไม่ได้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล เมื่อมีการระบาด ของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า มาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 มาตรการย่อย ประกอบด้วย

- (1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนผู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563
- (2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ได้แก่ 1) จัดสถานที่จำหน่ายผลไม้ที่จะออกช่วง เม.ย. - พ.ค. 2) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่สนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย อาหารไทย และใช้ดอกไม้ไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนา และงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตัน 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทาง 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SCG ฯลฯ ช่วยซื้อผลไม้ เป้าหมาย 1,000 ตัน 5) ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Alibaba, Shopee, Lazada 6) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร โดยขอใช้งบกลาง

จำนวน 45,0372 ล้านบาท เป้าหมาย 80,000 ตัน

(3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เช่น การแต่งกายที่รัดกุม มีหน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือกรมการค้าชายใน และกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโควตาหน้ากอกอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอ

(4) โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ณ ประเทศออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุ่น โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ได้ส่งศึกษาภาวะเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาข้อจำกัดกีดกันทางการค้าที่มีภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐานสินค้า รวมทั้งขอให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจุ 180 โรง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยขอวัด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติ มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยลดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสินเชื่อที่มุ่งเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ



มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

บวกลบคูณหาร ต่อว่า ในภาวะปกติ หากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่า จะส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ได้ในปริมาณรวม 545,509 ตัน แต่หากได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ได้ในปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน **รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้**

ผู้เข้าประชุมมีทั้ง นายกษมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และนายกสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ รวมทั้งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รวม.เกษตรฯ ปรึกษาหารือใกล้ชิด และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ข้อสรุป 2 มาตรการหลักในส่วนของผลไม้ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) อธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนมาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย

'ผลไม้ไทย'ไม่มีวันตาย



(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 ซึ่งหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร และทูตพาณิชย์ จะเดินทางไปจัด Road Show และส่งมอบผลไม้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, สำนักการเกษตร ต่างประเทศ, สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

(2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ได้แก่ 1) จัดสถานที่จำหน่ายผลไม้ที่

จะออกช่วง เม.ย.-พ.ค. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไท และ Home pro เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยินดีให้พื้นที่ในช่วงฤดูการผลิต นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างติดต่อกับ ซิคคอนสแควร์ Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops, ICONSIAM และสถานีบริการน้ำมัน เป้าหมาย 3,000 ตัน (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตัน ตลาดอื่น ๆ 1,800 ตัน) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่สนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย อาหารไทย และใช้ดอกไม้ไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาและงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตัน 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทาง เรียบร้อยแล้ว เป้าหมาย 2,000 ตัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SCG ฯลฯ ช่วยซื้อผลไม้ เป้าหมาย 1,000 ตัน 5) ส่งเสริม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: 'ผลไม้ไทย'ไม่มีวันตาย

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14208 หน้า : 2(กลาง)

การขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Alibaba, Shopee, Lazada โดย กรมส่งเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรให้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการขายผ่าน Lazada ในส่วนของ อ.ต.ก. มีการดำเนินการจำหน่ายผ่านระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปลงทะเบียน ได้ เป้าหมาย 2,000 ดัน 6) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ออกสู่สถาบันเกษตรกร โดยขอ ใช้งบกลาง จำนวน 45.0372 ล้านบาท เป้าหมาย 60,000 ดัน

(3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของ แรงงาน เช่น การแต่งกายที่รัดกุม มีหน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือกรรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการ จัดสรรโควตาหน้ากอกอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอ กับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ สินค้าเกษตรไทย

(4) โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การ จัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมในระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุ่น โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ได้เร่งศึกษาภาวะนิยมการส่งออกผลไม้ไป ประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาจำกัดกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภายใต้ (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐานสินค้า รวมทั้งขอให้กรม วิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมี เป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจุ 160 โรง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ มาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทั้งยุทธศาสตร์ลดหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสริมสภาพคล่อง ให้เกษตรกร ฯลฯ

สบายใจได้ครับพี่น้องชาวสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ !!!!
รัฐบาลลุงตู่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว : โควิด-19 พ่นพิษ รั้งแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทย

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ :- หน้า :-



เปิด 'งบกลาง' 1.8หมื่นล้านบาท สู้ไวรัสโคโรนา

ไทยโพสต์ • เปิดงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1.8 หมื่นล้านบาทสู้โควิด-19 “กรณี” เสนอปรับลดงบประมาณทุกกระทรวง 10% ได้เม็ดเงิน 3.3 แสนล้านบาท ชดเชยรายได้คนไทย พื้นชีวิตธุรกิจขนาดเล็ก ก่อนเผาจริง

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “นโยบายคลัง ต้องกล้ายิงตรงสู่ประชาชน 1.ประชาชนขาดเงินสด รัฐต้องประคองเงินหมุนให้ทัน 2.รัฐเตรียมกระตุ้นให้พร้อมได้ทันทีจากงบไม่จำเป็น ไม่เร่งด่วน 3.ทุกกระทรวงปรับงบคืนมา 10% ได้ 3.3 แสนล้านบาท และ 4.จัดสรรเร่งด่วน 1.8 แสนล้านบาท ชดเชยรายได้คนไทย พื้นชีวิตธุรกิจขนาดเล็ก ก่อนเผาจริง”

“ผมได้เสนอความเห็นไปแล้วว่ารัฐบาลควรมีนโยบายประคองเงินหมุน ด้วยการ

อ่านต่อหน้า 11

เปิด 'งบกลาง'

ยิงตรงไปที่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยเฉพาะการดูแลคนไทยที่สูญเสียรายได้ในสภาวะวิกฤติ Covid-19 สิ่งแรกที่ต้องทำคือเตรียมกระตุ้นให้พอ ด้วยการโอนงบที่ยังไม่จำเป็นมารองรับการช่วยเหลือประชาชน ทุกกระทรวงโอนงบ 10% มาเพื่อใช้ในการนี้ แผนการใช้เงินเดิมในสภาวะปกติ วันนี้ต้องปรับ และจะไม่กระทบต่อการคลังของประเทศ เพราะใช้เงินเท่าเดิม ส่วนมาตรการต้องให้ถึงมือผู้เดือดร้อน คือผู้ที่ถูกปลดออกจากงาน หรือผู้ที่รายได้ลดลง เพราะทำมาหากินไม่ได้ และยังคงช่วยผู้ประกอบการ SME แบกรับภาระเงินเดือนเพื่อเขาจะได้ฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ เพื่อความอยู่รอด”

“ที่อังกฤษ รัฐมนตรีคลังเพิ่งประกาศมาตรการในแนวเดียวกันกับที่ผมเสนอ คือจ่ายเงินเดือนแทน 80% สูงสุด 2,500 GBP ต่อเดือน (100,000 บาท) เป็นเวลา 3 เดือน

ของเราไม่ต้องมากขนาดนั้น ขอให้ไม่มีใครอดตาย รัฐสามารถช่วยเหลือได้ครัวเรือนละ 15,000 บาทต่อเดือน (ประมาณเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำ) 1 ล้านครัวเรือนที่ตกงานคือ 180,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับการรองรับวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังจะมาแบบตั้งตัวไม่ทัน หากรัฐจัดสรรใหม่ด้วยการโอนงบ 10% รัฐจะมีเงิน 330,000 ล้านบาทในมือ รัฐบาลนี้ได้สามเดือนโดยไม่ต้องขาดดุล หรือกู้เพิ่มเติม แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนรุนแรงขึ้น หรือรุนแรงน้อยลง ก็ต้องพร้อมปรับแผนสอดคล้องให้ทันทั่วทั้งที่ด้วยชุดข้อมูลที่แท้จริง”

“ส่วนผู้ที่ไม่เป็นลูกจ้าง แต่มีอาชีพอิสระ รัฐบาลจะมีข้อมูลแล้วจากโครงการอื่น เช่น บัตรสวัสดิการ และโครงการประกันรายได้เกษตรกร รัฐต้องช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วย วันนี้คือเวลาที่ต้องกล้าลงมือทำ”

หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นรายการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีหน่วยงานรับงบประมาณมีภารกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน 1 โครงการ ยื่นคำขอของประมาณ 46,194.88 ล้านบาท ได้รับอนุมัติในกรอบวงเงิน 15,304.8506 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน 2,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข 8 หน่วยงาน ยื่นคำขอ 6,573.6287 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 5,488.5096 ล้านบาท ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยื่นคำขอ 1,700.1440 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 1,551.4 ล้านบาท, กรมการแพทย์ ยื่นคำขอ 84.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 84.38 ล้านบาท, กรมควบคุมโรค ยื่นคำขอ 572.3975 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 520.3096 ล้านบาท, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยื่นคำขอ 88.6228 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 65.2950 ล้านบาท

กรมสุขภาพจิต ยื่นคำขอ 80.5460 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 7 ล้านบาท, กรมอนามัย ยื่นคำขอ 15.15 ล้านบาท ไม่ได้รับการจัดสรร, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยื่นคำขอ 3,629 ล้านบาท ได้รับ

จัดสรรเต็มจำนวน 3,260 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี ครม.ได้อนุมัติงบกลางไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 1,233 ล้านบาท และสุดท้าย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ขอรับจัดสรร 403.388 ล้านบาท ไม่ได้รับการจัดสรร

กระทรวงคมนาคม 1 หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน ยื่นคำขอ 500 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 159 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 หน่วยงาน ยื่นคำขอ 9,915.3085 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 143.5036 ล้านบาท ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยื่นคำขอ 9,197.2108 ล้านบาท ไม่ได้รับการจัดสรร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยื่นคำขอ 35 ล้านบาท ไม่ได้รับการจัดสรร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยื่นคำขอ 56.7592 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 47.8463 ล้านบาท, มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นคำขอ 626.3385 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 95.6573 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม 2 หน่วยงาน ยื่นคำขอ 122.3073 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 115.411 ล้านบาท ได้แก่ กองทัพอากาศ ยื่นคำขอ 115.411 ล้านบาท ได้รับจัดสรรเต็มจำนวน 115.411 ล้านบาท, กองทัพอากาศ ยื่นคำขอ 6.8963 ล้านบาท ไม่ได้รับการจัดสรร

กระทรวงพาณิชย์ 1 หน่วยงาน กรมการค้าภายใน ยื่นคำขอ 157.9650 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 108 ล้านบาท, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 หน่วยงาน ยื่นคำขอ 927.83 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 45.0372 ล้านบาท ได้แก่ กรมส่งเสริมการสหกรณ์ ยื่นคำขอ 414.2 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 45.0372 ล้านบาท, ขณะที่กรมวิชาการเกษตร ยื่นคำขอ 42.76 ล้านบาท กรมประมง ยื่นคำขอ 59 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ ยื่นคำขอ 411.87 ล้านบาท แต่ทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบกลาง

กระทรวงอุตสาหกรรม 1 หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยื่นคำขอ 55 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 35 ล้านบาท ยังพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ 3 หน่วยงาน ยื่นคำขอ 25,140.6347 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรร ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยื่นคำขอ 2,102.0572 ล้านบาท, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ยื่นคำขอ 15,778.5950 ล้านบาท, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยื่นคำขอ 7,259.9825 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับจัดสรรงบกลาง

เช่นเดียวกับอีก 2 หน่วยงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ยื่นของบกลาง 1,252.1862 ล้านบาท ก็ไม่ได้รับการจัดสรร ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว ยื่นคำขอ 1,162.1862 ล้านบาท และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ยื่นคำขอ 90 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรร

นอกจากนี้ หน่วยงานเช่น “กรุงเทพมหานคร” ยื่นคำขอของงบกลาง 90.0986 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 50.0656 ล้านบาท

ด้าน รัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน ยื่นคำขอรวม 1,354.9 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเพียง 53.1 ล้านบาท โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับการจัด 53.1 ล้านบาท โดยยื่นคำขอ 54.9 ล้านบาท ขณะที่อีก 3 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ยื่นคำขอ 200 ล้านบาท, การยางแห่งประเทศไทย ยื่นคำขอ 600 ล้านบาท, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยื่นคำขอ 500 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจไม่ได้รับการจัดสรรงบกลาง

ขณะที่รฟ.จุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย ยื่นคำขอ 105.0210 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 104.7983 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีการอนุมัติงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 6 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 9,000 บาท โดยได้รับการจัดสรร 2,700 ล้านบาท.